

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและกำลังใจอันมีคุณค่ายิ่งจาก ท่านผู้มีพระคุณหลายๆ ท่าน ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร เป็นอย่างสูงที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธ์ ศิริศักดิ์บรรจง ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านเป็นผู้ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยความเมตตา ตลอดจนได้กรุณาเสียสละ เวลาอันมีค่าของท่านพิจารณาตรวจสอบงาน รวมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษาและข้อแนะนำในการ ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จไปได้ด้วยดี

ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์เพชร จารุสกุล และอาจารย์ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ที่ได้กรุณาเสียเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และได้ให้ คำแนะนำ รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความ ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธีวงศ์ ที่ท่านได้กรุณาเสียเวลา อันมีค่าให้ความรู้เกี่ยวกับระบบวิธีพิจารณาความแพ่งและคำแนะนำต่างๆ แก่ผู้เขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียน สามารถเข้าใจระบบวิธีพิจารณาและนำไปปรับเขียนงานอย่างเป็นระบบได้มากขึ้น ทั้งท่านเป็นผู้ แนะนำให้ผู้เขียนได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและช่วยเหลือจนผู้เขียนประสบความสำเร็จใน การศึกษาดังที่ได้ตั้งใจไว้

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสยามที่เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ และได้ให้ทุนการศึกษา แก่ผู้เขียนเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด รวมทั้งเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ คำปรึกษา และเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนจนกระทั่งผู้เขียนทำวิทยานิพนธ์สำเร็จ

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา อันเป็นที่รักยิ่งของผู้เขียน ที่ได้ให้ โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เขียนอย่างเต็มที่ โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้เขียนในทุกๆ ด้าน ให้ คำปรึกษาและคำแนะนำ ตลอดจนให้ความรักความเอาใจใส่และคอยเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เขียนต่อสู้กับ อุปสรรคในการเรียนต่างๆ อย่างดีตลอดมา

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ ผู้เขียนขอ มอบให้แก่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณแก่ผู้เขียนทุกๆ ท่าน ส่วนความผิดพลาดหรือ ข้อบกพร่องใดๆ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา

3 พฤศจิกายน 2558